

Thời gian gần đây, Biển Đông luôn trong tâm điểm của dư luận quốc tế bởi những hành động, tuyên bố của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Đáng lưu ý là việc nước này cảnh báo sẽ can thiệp của các quốc gia không liên quan bên ngoài. Tất cả những yếu tố gây bất ổn đó cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Ấn Độ trên khía cạnh thương mại hàng hải, khai thác dầu khí. New Delhi cũng gia tăng quan ngại và tuyên bố “những lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc vì rất có thể điều này cũng sẽ mở rộng áp dụng đối với những khu vực tranh chấp biên giới phía bắc của Ấn Độ.



Bản nháp: Vui lòng không trích dẫn

Có một sự thật là cán cân quyền lực khu vực hiện nay nghiêng nghiêng về phía Trung Quốc và sức mạnh kinh tế của nước này đã bao trùm lên nhiều quốc gia Châu Á Thái Bình Dương khác, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trung Quốc đang tận dụng tiềm lực sức mạnh của họ, và văn phong và ngôn từ trong những tuyên

bên, diên giới, cũng như các hành động liên quan đến tranh cãi chủ quyền và tranh chấp lãnh thổ, cùng thói quen đe dọa các nước láng giềng của Trung Quốc gần đây đã gây đi nhúng tén hiên gây bất an trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trừ trừ là, sự căng hị tích của của Trung Quốc trong vịc thiit lập hòa bình và ổn đnh ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã chm tịi đấy, thay vào đó Trung Quốc làm tng thêm nhng mmp m có kh nng phá hoii ổn đnh của khu vực.

Trong thời gian gần đây, Biển Đông đã trở thành vấn đề trung tâm của những tranh cãi và diên ngôn an ninh ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông. Nước này đã thi hiên sự quyit đoán trên biển, phn đii các hoạt đng khai thác ngoài khơi nfm trong vùng EEZ của các quốc gia yêu sách khác, đã thách thức sự tị do đi lịi trên vùng biển quốc tị mà đã đđc chấp nhn trên bình diên quốc tị, và thnh thoqng thi hiên xu hng đe dọa. óng chú ý, Trung Quốc đã bác bỏ và cnh báo các cng quốc bên ngoài như M, Nhật Bn, Hàn Quốc và n n không can đ vào tranh chấp Biển Đông. Quan đim ph biển của các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc là nghi ng, không tin tng và lo ngii, bii cách hành x và mđch trong vịc x lý các mii quan h quốc tị của nước này rõ ràng đng đy “mđi đe dọa Trung Quốc” lên mđ đ mii.

Ấn Độ cũng cảm nhận đđc âm hng của các diên biển tịi Biển Đông. Mđ dù không phii là bên yêu sách btt k vùng nước nào ở Biển Đông, khu vực này đng trở nên quan trng đii với Ấn Độ vì hoạt đng thng mii hàng hii của Ấn Độ phii đi qua khu vực này. Nhng tuy nhiên đđng biển này có tính chtt quyết đnh đii với sự mnh nkin tị Ấn Độ. Ấn Độ cũng có lịi ích trong vịc khai thác đou và khí đtt trong khu vực và đã tinn hành kinh doanh nng lđng với Việt Nam k tị cuđi thp niên 80. New Delhi cũng có nhng lo ngii mđi btt nguyn tị vịc Trung Quốc diên giới với “lịi ích ctt lđi” của nước này, theo đó Bc Kinh có th m rng lịi ích gpp c khu vực tranh chấp ở biên giới phía Bc của Ấn Độ.

Bài viết này cđ gng nêu btt mnh tđm quan trng của Biển Đông trong nhng tính toán về chiin lđc, kinh tị, chính trị của Ấn Độ. Bài viết m đou bng vịc ch ra rng Biển Đông là mtt phn không th thiou trong các tng tác vñ hóa xã hii, kinh tị và chính trị của Ấn Độ với các vng quốc c đii xung quanh Biển Đông. Tđp theo, bài viết đi vào phân tích lịi ích thc tị và lịi ích thng mđi của Ấn Độ ở Biển Đông và lập luận rng Ấn Độ là mtt bên quan trng có chung lịi ích trong các tđn trình an ninh – chính trị và kinh tị ở Biển Đông tị nay v sau. Bài viết cũng trình bày các trao đii của Ấn Độ với Trung Quốc liên quan đđn tranh chấp biên giới ở Himalayas, đđc biit trong bii cnh các hoạt đng xây đng c s h tng quân s đng diên ra gây ãnh hng đđn an ninh của Ấn Độ và làm tng thêm lo ngii của

ṇc này.

̣c toàn ḅ ḅn ḍch [ṭi đ̣y](#)

TS. Vijay Sakhujā , *Giám đ̣c (Nghiên c̣u) ṭi Ḥi đ̣ng Các ṿn đ̣ Tḥ gịi, New Delhi, ṇ ṇ*

Ḅn g̣c tịng Anh: “ [India’s Stakes in South China Sea](#) ”

Bài tham lụn ṭi Ḥi tḥo Khoa ḥc Qục ṭ ḷn tḥ ba: “ [Bịn òng: Ḥp tác vì An ninh và Phát trịn trong Khu ṿc](#) ”

do Ḥc vịn Ngọi giao và Ḥi Lụt gia đ̣ng ṭ cḥc ṭi Hà Ṇi ṭ 4-5/11/2011.